

## เกษตรกรตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ

(ด้านเกษตรผสมผสาน)

### 23. นางคอซึนนะห์ เงามะ

#### ข้อมูลทั่วไป

นางคอซึนนะห์ เงามะ (อายุ 52 ปี) เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่บ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พิกัด : 47N E 814956 N 707867 มีสมาชิกครัวเรือน จำนวน 7 ราย แรงงานภาค การเกษตร จำนวน 2 ราย รายได้ครัวเรือน 70,000 บาท/ปี จัดตั้งเป็นเกษตรกร ตัวอย่างตามแนวพระราชดำรินปี พ.ศ. 2567



#### หลักการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

จากเดิมประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นดินเปรี้ยวจัด ซึ่งจะทำให้การเพาะปลูกพืชมีปัญหา จึงได้เข้าศึกษาเรียนรู้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการปลูกพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด และได้เข้าร่วมการฝึกอบรมศึกษาดูงานในพื้นที่และต่างจังหวัด มาปรับใช้ ในการประกอบอาชีพในพื้นที่ของตนเอง และได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ จากศูนย์ฯ ทำให้มีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตร สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และได้นำองค์ความรู้จากการประกอบอาชีพ การเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

#### กิจกรรมในแปลง

ดำเนินกิจกรรมการทำเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่จำนวน 4 ไร่ 1 งาน โดยแบ่งออกเป็น ด้านพืช อาทิ ไม้ผล ผสมผสาน กล้วยอาหารสัตว์ จำนวน 3 ไร่ 1 งาน และด้านประมง อาทิ เลี้ยงปลากินพืช จำนวน 1 บ่อ ขนาด 30 x 18 x 2 เมตร



## องค์ความรู้ที่มี

1. มีองค์ความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด รวมถึงได้รับสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน อาทิ ปูนขาว หินปูนฝุ่น โดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด และสารเร่ง พด. ต่างๆ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

2. มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไม้ผลผสมผสาน การปลูกพืชผักหมุนเวียน โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดการสวนไม้ผลครบวงจร และองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลง การสังเกตอาการ และวิธีการจัดการโรค รวมถึงได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและไม้ผล อาทิ พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว มะเขือเปราะ พริกชี้ ถั่วพู มะละกอ กัลฉ่าย มะพร้าวน้ำหอม มะม่วง และฝรั่ง จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ อย่างต่อเนื่อง

3. มีกิจกรรมด้านการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมง ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นจุดเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรในชุมชนได้

## ข้อจำกัด

เป็นเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีความพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป